
รายงานการประชุม 

เรื่อง  รายงานการรับ – จ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนฯ ประจ าไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่  18  มกราคม  2560 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงมัส 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายเดช   ว่องไว ประธานอนุกรรมการกองทุนฯ  
2. นายมะกือตา   สือแม อนุกรรมการกองทุนฯ  
3. นางมารีเย๊าะ   เบ็ญหะยีเจ๊ะเต๊ะ อนุกรรมการกองทุนฯ  
4. นางสาวนิรอฮานี  นิกูโน อนุกรรมการกองทุนฯ  
5. นายมัรวาน   โต๊ะโซ๊ะ อนุกรรมการกองทุนฯ  

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม    - 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
เมื่อองค์ประชุมมาครบ  นายเดช  ว่องไว ประธานอนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงมัส  ได้กล่าวเปิด
ประชุม ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 และด าเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
 
นายเดช   ว่องไว 
ประธานอนุกรรมการ 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
       แจ้งว่า ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตันหยงมัส ได้รับการโอน
เงินจาก สปสช. แล้ว เป็นจ านวนเงิน 533,250. - บาท เมื่อวันที่  13  
มกราคม  2560  ส่วนเงินอุดหนุนของอบต. ยังไม่ได้รับการอุดหนุน ยังอยู่
ในขั้นตอนของการด าเนินการอยู่ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
นายเดช   ว่องไว 
ประธานอนุกรรมการ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 4/2559 
2.1  ขอให้คณะอนุกรรมการกองทุนฯ  ทุกท่านตรวจสอบรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  14  ธันวาคม 2559  หากมีข้อความตก
หล่น  หรือการจดบันทึกรายงานการประชุมผิดพลาด  ขอให้แจ้งในที่ประชุม
เพ่ือท าการแก้ไข  หากไม่มีขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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นายมะกือตา  สือแม 
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 

3.1  รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
อบต.ตันหยงมัส 

แจ้งยอดเงินสะสมจากงบประมาณที่ผ่านมา  (งบประมาณ 2559) จ านวน
เงิน 2,987,713.01 บาท และในปีงบประมาณ  2560 ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 มียอดเงินโอนจาก สปสช. จ านวนเงิน 
533,250.- บาท รวมมียอดเงินในบัญชี  ณ วันที่  18  มกราคม  2560  
จ านวนเงิน 3,520,963.01 บาท  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1  การพิจารณาให้ความเห็นของการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

รายงานการรับ การจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนฯ ประจ าไตรมาสที่ 1 
(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

นายเดช   ว่องไว 
ประธานอนุกรรมการ 

ในส่วนรายละเอียดการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานบัญชีการรับ – การ
จ่ายเงินของกองทุนฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ขอให้นางมารีเย๊าะ   
เบ็ญหะยีเจ๊ะเต๊ะ  คณะอนุกรรมการ  น าเรียนต่อที่ประชุม 

นางมารีเย๊าะ  เบ็ญหะยีเจ๊ะเต๊ะ 
คณะอนุกรรมการ 

เรียนท่านประธานและคณะอนุกรรมการทุกท่าน ดิฉัน นางมารีเย๊าะ   
เบ็ญหะยีเจ๊ะเต๊ะ ขอชี้แจง 

1. รายงานการรับ – จ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนฯ ประจ าเดือนตุลาคม 
    2559 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

รายการ เดือนนี้ ทั้งปี 

1. ยอดยกมาจากปีที่แล้ว 2,987,713.01  

2. รายการรับ -    

3. รายการจ่าย -  

เงินคงเหลือยกไป 2,987,713.01   
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 2. รายงานการรับ – จ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนฯ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน  2559 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

รายการ เดือนนี้ ทั้งปี 

1. ยอดยกมาจากปีที่แล้ว 2,987,713.01  

2. รายการรับ -    

3. รายการจ่าย -  

ยอดเงินคงเหลือยกไป 2,987,713.01   
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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 3. รายงานการรับ – จ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนฯ ประจ าเดือน 
    ธันวาคม  2559 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

รายการ เดือนนี้ ทั้งปี 

1. ยอดยกมาจากปีที่แล้ว 2,987,713.01  

2. รายการรับ -    

3. รายการจ่าย -  

ยอดเงินคงเหลือยกไป 2,987,713.01   
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 4. รายงานการรับ – จ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนฯ ไตรมาสที่ 1 
   ประจ าปีงบประมาณ 2560 

รายการ เดือนนี้ ทั้งปี 

1. ยอดยกมาจากไตรมาสที่แล้ว 2,987,713.01  

2. รายการรับ -    

3. รายการจ่าย -  

ยอดเงินคงเหลือยกไป 2,987,713.01   
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

นายเดช   ว่องไว 
ประธานอนุกรรมการ 

มีคณะอนุกรรมการท่านไหนต้องการสอบถามเกี่ยวกับรายงานการรับเงิน – 
การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนฯ ประจ าไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 
2560 ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 หากไม่มีขอมติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานการรับเงิน – การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุน
ประจ าไตรมาสที่ 1 เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนพิจารณา 

มติที่ประชุม มีมติให้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

 -ไม่มี- 

นายเดช   ว่องไว 
ประธานอนุกรรมการ 

ได้กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ทุกท่านที่เสียสละเวลาการเข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้ จึงขอปิดการประชุมในครั้งนี้ 

 ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 

(ลงชื่อ)           นิริฮานี  นิกูโน       ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางสาวนิริฮานี  นิกูโน) 
             คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 

 

   (ลงชื่อ)           เดช  ว่องไว           ผู้รับตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายเดช  ว่องไว) 
            ประธานอนุกรรมการกองทุนฯ 
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